

Số: /BC-UBND

Mỹ Hào, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công

Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 1611/UBND-KGVX ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công; Công văn số 2909/SLĐTBXH-NCC ngày 04/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát đối tượng thuộc diện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã triển khai rà soát đối tượng thuộc diện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, kết quả:

1. Công tác triển khai đơn đốc, thực hiện thu hồi kinh phí trên địa bàn thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã ban hành công văn số 987/UBND-LĐTBXH ngày 07/7/2023 về việc rà soát đối tượng thuộc diện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng tới tất cả các xã, phường có đối tượng thuộc diện thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công. Cụ thể như sau:

Tổng số đối tượng phải thu hồi: 32 đối tượng

Tổng số kinh phí phải thu hồi: 4.533.018.000đ

Số kinh phí đã thu hồi được: 0 đồng

Số kinh phí còn phải thu hồi: 4.533.018.000đ

2. Thuận lợi, khó khăn vướng mắc

Thuận lợi:

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân các xã, phường nhận được văn bản về việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công. Các xã, phường có đối tượng bị thu hồi đã giao công chức Văn hóa - Xã hội (theo dõi Lao động - Thương binh và Xã hội) của xã, phường kết hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã, các đồng chí trưởng thôn, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trực tiếp đánh giá hoàn cảnh, kinh tế của từng đối tượng và gửi danh sách thu hồi số tiền đến từng đối tượng. Ủy ban nhân dân các xã, phường đã gửi văn bản báo cáo tình hình thu hồi số tiền hưởng sai theo quy định.

Khó khăn:

Qua nhiều lần vận động, thông báo trực tiếp tới các đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi người có công. Các đối tượng đều trình bày có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh tật, đau yếu, nhiều trường hợp có con nhỏ, làm nông nghiệp, nhiều đối tượng già cả không còn khả năng về kinh tế để nộp lại số tiền theo Kết luận số 558/LL-TTr ngày 20/11/2019 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đề xuất, kiến nghị

Trong thời gian vừa qua, hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nên việc rà soát, đánh giá xác định lại mức độ bệnh tật, dị tật của đối tượng con đẻ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó nhiều đối tượng đã nỗ lực điều trị, phục hồi chức năng, bệnh tật thuyên giảm, có khả năng tự lực trong sinh hoạt.... Sau khi ban hành Quyết định đình chỉ hưởng chế độ qua quá trình tổng hợp từ báo cáo các xã, phường gửi lên, các đối tượng bị dừng trợ cấp và bị thu hồi số tiền hưởng sai quy định đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ; qua các đợt rà soát, báo cáo, tất cả các đối tượng đều có nguyện vọng đề nghị xem xét không thu hồi số tiền đã hưởng.

Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hòa gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Khánh